

CHÚA NHẬT, Ngày 9 Tháng Hai, 2025 TUẦN THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN—NĂM C

SUY NIỆM PHÚC ÂM

KHUYẾN KHÍCH THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Garage của bố mẹ tôi chứa đầy đồ cũ chẳng còn trưng dụng được gì vào mục đích nào trong cuộc sống của tôi nữa. Là một người đàn ông 46 tuổi, tôi thừa nhận sự kiện này khá vụng về. Hoặc do đa cảm hoặc lười biếng (hay có thể là vì cả hai lý do), tôi không có đủ can đảm buộc mình phải vứt bỏ mọi thứ nào cả. Nhưng cách đây vài ngày, nhờ ơn Chúa, tôi đã nghĩ: “Tôi sẽ thuê cháu trai tôi, tên là Ryan, vứt một đồng đồ đạc của tôi đi – cháu tôi không quan tâm đến những thứ rác rưởi của tôi!” Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Ryan đã bắt tay vào việc. Trong một ngày, Ryan đã vứt bỏ phần lớn đồ đạc vô dụng của chú mình. Tôi cảm thấy thật tự do, sẵn sàng cho một tiến trình mới không có rác rưởi trong cuộc đời mình.

Điều này xảy ra trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này. Lưới của Thánh Phêrô chứa đầy những thứ rác rưởi vô dụng. Thánh Luca cho chúng ta biết, Thánh Phêrô và những người khác đang dọn lưới sau khi không bắt được con cá nào cả. Hãy tưởng tượng họ chán nản và thiếu kiên nhẫn loại bỏ một loạt rong biển, que và rác rưởi khó chịu. Chúa Giêsu dạy dỗ và kêu gọi họ khi lưới của họ được thả. Vì vậy, lời mời gọi đi với chúng ta. Đời sống tâm linh bắt đầu bằng việc loại bỏ những gì vô dụng và chỉ chiếm chỗ trong trái tim, tâm trí và cuộc sống của chúng ta thôi. Sau đó Chúa Giêsu giảng dạy và tác động một cách kỳ diệu vào cuộc sống chúng ta.

Vậy việc gì đang làm hỏng mạng lưới của bạn? Những thói quen, bị mê hoặc, sở hữu lôi kéo, mối bận tâm nào? Nếu, giống như tôi, bạn gặp khó khăn trong việc tự mình làm sạch lưới của mình, hãy cầu xin Chúa gửi đến cho bạn một người giống như cháu trai tôi để làm “Phêrô” của bạn và để giúp bạn dọn lưới. Sự việc này rất đáng quý giá. — Một khi lưới của “Phêrô” sạch, mình có thể thoải mái thực hiện một mẻ lưới thật tuyệt vời.

LM. John Muir @ Lpi.com chia sẻ dựa theo Luca 5:1-11



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

◇ Thứ Tư, Ngày 12 Tháng 2, 2025

Cộng đoàn sẽ đọc kinh tối chung vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

⇒ Chủ Nhật 16 Tháng Hai, 2025

Ô/B Nguyễn Văn Nam dâng của lễ

THÁNH LỄ VIỆT NGŨ vào lúc 5:00 giờ chiều **CHỦ NHẬT** hằng tuần



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường



THẢ LƯỚI

Chúa đi rao giảng Tin mừng,
Xuống thuyền cách bãi, đậu dưng loan tin.
Si-mon chài lưới đứng nhìn,
Chuyên môn thả lưới, vững tin nơi Thầy.
Nước sâu bắt cá sa lầy,
Phê-rô thưa Chúa, sáng ngày vô công
Suốt đêm cực nhọc ngóng trông,
Vâng lời thả lưới, bên hông mạn thuyền.
Cá nhiều nặng lưới kéo lên,
Bạn bè đồng nghiệp, thuyền bên góp phần.
Si-mon sụp lạy dưới chân,
Con người tội lỗi, thế nhân sống đời.
Xin Thầy hãy tránh xa rời,
Mọi người kinh ngạc, ơn trời khấng ban.
Chúa rằng đừng sợ thiên nhan,
Hãy đi chinh phục, thế gian tội tình.

(LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luke 5: 1-11)



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

February 1 & 2, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 11,139.50

Qua Trang Mạng: \$ 1,035.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG HAI, 2025

Cầu Nguyện cho Ôn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích **HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**

Xin vui lòng liên lạc Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

